

ว.พ.น.



กตร.	(๐๒)
เลขที่	.....
วันที่	๖ ก.พ. ๖๐
เวลา	๑๕.๕๑ น.

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๔๒ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์)

ทน.กง.ขอ. รกท.

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้</b></p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงเป็นห่วงราษฎรผู้ประสบภัยโดยมีพระกระแสรับสั่งให้รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสุข มีความพึงพอใจ และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขให้ได้โดยเร็ว ทรงโปรดให้หน่วยงานในพระองค์และองคมนตรีลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือของราชการกับประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ นอกจากนี้ ทรงกำชับให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และมีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งเตรียม “แผนเผชิญเหตุ” ในทุกพื้นที่สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและอาจเกิดซ้ำขึ้นอีก</p> <p>“อุทกภัย” ภาคใต้ในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ “รุนแรง” กว่าปกติ รัฐบาลได้บูรณาการทั้งหน่วยงานและงบประมาณให้มีการบริหารจัดการที่ประสานสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ช่วยให้การระดมสรรพกำลังและทรัพยากรรวมทั้งเงินและสิ่งของบริจาคได้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีทิศทางที่ชัดเจนที่มุ่งไปสู่ “กลุ่มเป้าหมาย” ทุกประเภทตามความเร่งด่วนความสำคัญ เช่น “ในเบื้องต้น” ประชาชนต้องปลอดภัย การติดต่อสื่อสารต้องไม่ถูกตัดขาด อาหาร น้ำดื่ม ต้องไม่ขาดแคลน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสิ่งของที่จำเป็นต้องได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึง เมื่อประชาชนเริ่มช่วยตัวเองได้ต้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ประกอบอาชีพ ทำมาหากินได้ในเวลาต่อมา โครงสร้างพื้นฐานทุกระบบต้องได้รับการบูรณะให้สามารถใช้การได้ทั้งถนนหนทาง สะพาน รถไฟ สนามบิน ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร นอกจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่มีบทบาทในการทำงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” แล้ว ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียนอาชีวะ และนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จากทั่วประเทศที่ได้รวมตัวกันทำความดีจัดเป็นทีมทีมละ ๑๕ คน รวมทั้งสิ้นกว่า ๑ หมื่นคน ในการช่วยเหลือ พี่นุ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในการซ่อมรถยนต์กว่า ๙๐๐ คัน ซ่อมรถจักรยานยนต์ เกือบ ๓๘,๐๐๐ คัน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ซ่อมเครื่องจักรกล ราว ๔,๗๐๐ เครื่อง ซ่อมบ้านเรือน ๑,๔๐๐ กว่าครัวเรือน และซ่อมเครื่องไฟฟ้า เกือบ ๕ หมื่นรายการ</p> <p>รัฐบาลโดยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้รับแนวทางพระราชทานดังกล่าว ใส่เกล้าใส่กระหม่อมนำไปดำเนินการนับตั้งแต่เกิดวิกฤตอุทกภัยในช่วงแรก ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักสากล คือ “รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วท้วอย่างยั่งยืน” ปัจจุบันนั้นสถานการณ์ดีขึ้นน้ำลดลงตามลำดับ การดำเนินการขั้นต่อไปในระยะยาวและยั่งยืน รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน หากแก้ปัญหา “น้ำท่วม” ได้ จะต้องไม่สร้างปัญหาเรื่องภัยแล้ง น้ำแล้งต่อไป “ศาสตร์พระราชา” สอนให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างปกติสุข เราจะต้องดูแลตั้งแต่ป่าบนภูเขาให้เป็นทั้งป่าต้นน้ำ รักษาสมดุลระบบนิเวศ และช่วยป้องกันน้ำป่า ไฟป่า ลงมาตามเส้นทางน้ำ แม่น้ำ แหล่งน้ำ ไปสู่ทะเล หากเรามีวินัย “เดินตามรอยพระบาท” อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ “ต้นทางน้ำ กลางทาง ปลายทางน้ำ คือ มหาสมุทร” เราก็จะห่างไกลจาก “น้ำท่วม น้ำแล้ง” ได้อย่างยั่งยืน</p>	
๒	<p><b>การขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น “ไทยแลนด์ ๔.๐”</b></p> <p>การปฏิรูปต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น จำเป็นต้องการความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน รวมทั้งความปรองดองของทุก ๆ ฝ่าย อย่างไรก็ตาม เรื่อง “ปากท้อง” ยังเป็นสิ่งแรก ๆ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า มุ่งสู่การเป็น “ไทยแลนด์ ๔.๐” โดย ๒ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลผลักดัน ๔ ยุทธศาสตร์สำคัญ เกี่ยวกับการดูแลค่าครองชีพ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่</p> <p>(๑) การพัฒนาโชห่วย ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ตลาดซื้อ ประหยัดใช้” ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ ๓๕,๕๐๐ ล้านบาท</p> <p>(๒) โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ” จัดหาปัจจัยการผลิต ชะลอการขายข้าว และนำผู้ซื้อ ผู้นำเข้า จาก ๒๙ ประเทศทั่วโลก มาเจรจาซื้อขายข้าว มันสำปะหลัง สามารถดึงราคาข้าวจาก ๘,๕๐๐ เป็น ๑๒,๐๐๐ บาทต่อตัน และทวงคืนแชมป์ ส่งออกข้าวในต่างประเทศ ได้รางวัล “ข้าวดีเด่น” ของโลก จากงาน World Rice Conference ๒๐๑๖ รวมทั้ง บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมันยางพารา และผลไม้ ทำให้เกิดยอดขายกว่า ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>(๓) การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ โดยผลักดันกฎหมายสำคัญ ๑๐ ฉบับ เช่น กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และสนับสนุน SME นอกจากนี้ ให้ความสำคัญกับ “ตลาดออนไลน์” เพื่อช่วย</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ผู้ประกอบการและเกษตรกร ให้มีช่องทางขายสินค้าเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ THAITRADE และโครงการ Smart Online SME ซึ่งได้รับรางวัล WSIS Prize ๒๐๑๖ จากองค์การสหประชาชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าออนไลน์ “ดีที่สุดในโลก”</p> <p>(๔) การผลักดันการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เน้นการสร้าง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ควบคู่กับการทำ FTA การสร้างมูลค่าส่งออกปีละกว่า ๗.๕ ล้านล้านบาท ขยายตัวเป็นอันดับที่ ๑๑ ของโลก</p> <p>สำหรับนวัตกรรมใหม่ด้านการเงินที่รัฐบาลส่งเสริมและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้คือ “Prompt Pay” ภายใต้คำขวัญ “การเงินยุคใหม่ คนไทยยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยเป็นบริการ “ทางเลือก” ใหม่ ในการโอนเงินที่เสียค่าธรรมเนียม “ถูกลงมาก” การโอนเงินก็ทำได้ “ไม่ยาก สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย” (ตามมาตรฐานสากล ISO ๒๗๐๐๑ และตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) โอนได้ทั้งที่ตู้ ATM หรือ mobile banking และ internet banking ใช้เพียงเลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก) หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ตามความพอใจ) ไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากอย่างเดิม ในอนาคตการใช้จ่ายซื้อของหรือโอนเงินให้กันจะทำได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เหมาะกับ “ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งภาครัฐได้นำร่องการใช้พร้อมเพย์ไปแล้ว เช่น การโอนเงินสวัสดิการของรัฐ สำหรับช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา และจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในเร็ว ๆ นี้ ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล  
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง